

**THƯ CHÚC MỪNG**  
**CÁC THẦY THUỐC VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ NGÀNH GIAO THÔNG**  
**VẬN TẢI NHÂN NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2/2018**

*Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018*

Kính gửi: Các thế hệ thầy thuốc và cán bộ, nhân viên y tế ngành Giao thông vận tải (GTVT)

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2018), thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ GTVT, tôi xin gửi tới các thế hệ bác sỹ, điều dưỡng viên; cán bộ y tế ngành GTVT lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong những năm qua, các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của ngành GTVT đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong Ngành và nhân dân. Nhìn chung các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của ngành GTVT đã đầu tư đổi mới, nâng cấp đồng bộ hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế; đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng viên, cán bộ y tế của ngành GTVT tận tâm với người bệnh, luôn đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh và khẳng định được uy tín, thương hiệu của mình trong lĩnh vực khám, điều trị cho người bệnh.

Bên cạnh đó, Y tế ngành GTVT đã triển khai thành công các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt công tác phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống tác hại rượu, bia, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi trường; phòng chống bệnh nghề nghiệp; đảm bảo sức khỏe cho người lao động, đặc biệt là tại các công trường xây dựng vùng sâu, vùng xa. Những thành tích đã đạt được của đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng viên, cán bộ y tế đã góp phần quan trọng vào thành công chung của toàn ngành GTVT và đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Thay mặt Ban Cán sự đảng và lãnh đạo Bộ GTVT, tôi nhiệt liệt biểu dương cán bộ, nhân viên Y tế GTVT về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.


*Các đồng chí thân mến.*

Năm 2018, với chủ đề hành động của ngành GTVT là: “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả”. Tôi mong các đồng chí phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đầu tư đổi mới, hiện đại hóa các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của ngành GTVT; đề cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và ý thức học tập, rèn luyện nâng cao chất lượng chuyên môn của đội ngũ bác sỹ, điều dưỡng viên và cán bộ y tế, để hướng tới sự hài lòng hơn nữa của người bệnh; chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành để thực hiện tốt nhiệm vụ cấp cứu kịp thời những người không may bị tai nạn giao thông,...

Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành Y tế GTVT đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy thành tích đã đạt được để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên. Tôi mong các đồng chí sẽ không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện và thực hiện tốt lời Bác dạy: “Lương y như từ mẫu - Thầy thuốc như mẹ hiền” để chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao hơn nữa.

Một lần nữa, tôi xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

**Thân ái!**



---

**Nguyễn Văn Thê**  
**Ủy viên BCH Trung ương Đảng**  
**Bộ trưởng Bộ GTVT**